



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง เกสัชกร ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลนครแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เกสัชกร ระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดให้มีการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เกสัชกร ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๖๑๒-๐๐๑	นางสาวรมณยา โกสิยาภรณ์	ผู้ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกสัชกร ระดับปฏิบัติการ เมื่อสำเร็จการศึกษาและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุนตามสัญญา โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเกสัชกรปฏิบัติการ (ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทาง อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้) และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรียบร้อยแล้ว

๒. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การคัดเลือกครั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งในกรณีที่ผ่านมาการคัดเลือกแล้ว หรือจะพิจารณาให้พ้นจากราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

นายอภิชา ศรีวิเชียร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าที่พันตรี

(ไพฑูรย์ ปริญาธรรมกุล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักงานราชการแทน บลัดเทศบาล

รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครแม่สอด